

กลุ่มคนรักสุนัข (ShihTzu Lover) บำเพ็ญประโยชน์ มอบอาหารและฉีดวัคซีนให้สุนัขบ้านตวงรัตน์ จ.

ปราจีนบุรี



กลุ่มคนรักสุนัขสายพันธุ์ชิสุห์ (ShihTzu Lover) รวมตัวปฏิบัติภารกิจบำเพ็ญประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสุนัขที่อาศัยในบ้านสงเคราะห์สุนัขอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ที่ได้ทำกิจกรรมเพื่อแบ่งปันน้ำใจให้กับสุนัขเหล่านี้ ซึ่งในปีนี้มีกลุ่มคนรักสุนัขชีวาวามาร่วมกิจกรรมด้วยจึงมีชื่องานว่า **“ShihTzu Lover & Chihuahua World Help for life 2013”** โดยไปทำบุญบริจาคอาหารและสิ่งของสำหรับสุนัขรวมถึงเงิน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2556 ณ บ้านคุณตวงรัตน์ ปานปลั่ง เลขที่ 145 หมู่ 10 หมู่บ้านชาโสม ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ซึ่งมีสุนัขประมาณ 500 ตัว โดยกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในครั้งนี้มีผู้สนับสนุนใจบุญประกอบด้วย Jerhigh , Merial , Zoetis , John Paul Pet , Green Pet , Shawpet , Hill’s มอบอาหารจำนวน 3.2 ตัน วัคซีนรวม สุนัข 100 , แมว 50 , พิชสุนัขบ้า 400 และโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ได้ส่งคุณหมอและเจ้าหน้าที่มาทำหน้าที่ช่วยฉีดวัคซีนให้กับสุนัข นอกจากนี้ยังมีเงินบริจาคที่ได้จากกิจกรรมสอยดาวในงาน Pet Expo Thailand 2013 และการประมูลสิ่งของในกลุ่มชิสุห์เลิฟเวอร์



นายปรัชญา สายจักร หัวหน้ากลุ่ม ShihTzu Lover กล่าวว่า การเกิดขึ้นของกลุ่มชิสุห์ซามีจุดเริ่มต้นจากเมื่อ 7 ปีที่แล้ว โดยได้สุนัขชิสุห์มาเลี้ยงและอยากจะค้นหาข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆ และเมื่อได้ข้อมูลมาก็อยากจะแบ่งปันให้กับคนที่เลี้ยงสุนัขพันธุ์นี้ด้วย ก็เลยจัดทำเว็บบอร์ดที่ให้สาระความรู้เกี่ยวกับสุนัขชิสุห์ ซึ่งก็มีคนให้ความสนใจและเข้ามาเป็นสมาชิกมากขึ้นเรื่อยๆ จากแค่การสื่อสารกันผ่านคอมพิวเตอร์ก็เริ่มมีการนัดพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน จนนำมาซึ่งความคิดที่จะบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมโดยการช่วยสุนัข และ

การช่วยสุนัขด้วยโอกาสนี้ได้เกิดเป็นรูปเป็นร่างขึ้น ในปีแรกได้ไปช่วยสุนัขที่สถานสงเคราะห์เกาะสุนัข พุทธมณฑล จ.นครปฐม ปีที่ 2 ไปที่ภูตากลาง จ.ชลบุรี ปีที่ 3 ไปที่ศูนย์รักษ์สุนัข หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ปีที่ 4 ไปที่บ้าน ตวงรัตน์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีน ปีที่ 5 เว้นไปหนึ่งปีเนื่องจากน้ำท่วมหลายพื้นที่ของประเทศไทย ปีที่ 6 ไปที่บ้านป่า น้อย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และในปีที่ 7 นี้ไปเยือนบ้านตวงรัตน์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีน อีกครั้ง ซึ่งกิจกรรม เพื่อช่วยสุนัขที่จัดขึ้นทุกปีประกอบด้วย การเข้าไปช่วยดูแลเรื่องความสะอาด อาบน้ำสุนัข ฉีดวัคซีนรวม วัคซีนพิษ สุนัขบ้า และวัคซีนป้องกันเห็บหมัด รวมถึงนำอาหาร อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ไปมอบให้กับสถานสงเคราะห์สัตว์ **นายสัตวแพทย์จิรพัฒน์ เสริมวัฒนากุล** ได้ทำหน้าที่ฉีดวัคซีนให้กับสุนัขในกิจกรรมของกลุ่มซิสท์เข้ามา 2 ปีแล้ว กล่าวว่า บ้านป่าตวงรัตน์ มีสุนัขเกือบ 500 ตัว มีกรงแยกพักเป็นสัดส่วนเพื่อป้องกันสุนัขกัดกัน จากสัญลักษณ์ที่ มองเห็นก็ค่อนข้างเป็นสถานที่ที่ดูแลความสะอาดได้ดี มีน้ำ มีอาหาร วางไว้ให้หลายจุด มีรั้วรอบขอบชิดป้องกันไม่ให้ สุนัขหลุดออกไปข้างนอก การฉีดวัคซีนสุนัขในพื้นที่ที่เปิดโล่งแบบนี้ก็อาจจะมีการติดเชื้อจากฝุ่นผงในอากาศ อาจ ทำให้เกิดฝีตามมาได้ ซึ่งทั้งผู้ช่วยจับสุนัขและหมอมจะต้องใส่ถุงมือ เช็ดทำความสะอาดผิวหนังสุนัขด้วยแอลกอฮอล์ ก่อนฉีดวัคซีน และทำสัญลักษณ์โดยการแต้มสีที่หน้าสุนัขในตัวที่ฉีดวัคซีนแล้ว

นางสาวศยามล สิทธิสาร นิสิตศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนึ่งในผู้เข้าร่วม กิจกรรม กล่าวว่า ดีใจที่ได้มีโอกาสมาช่วยดูแลและฉีดวัคซีนให้สุนัขเหล่านี้ สุนัขที่นี่ก็มีทั้งสุนัขโต ลูกสุนัข สุนัขป่วย สุนัขพิการ ถึงแม้เค้าจะพูดไม่ได้แต่ดูจากการแสดงออกและแววตาแล้ว เค้าดีใจ เค้าอยากมีเพื่อนเล่น **นี่ถึงวันที่ เค้าไม่มีข้าวกิน วันที่ฝนตก วันที่อากาศหนาว และก็จะมียุทธพวกที่ไม่กล้าเข้าใกล้คน ไม่ไว้ใจคน อาจ เพราะเคยโดนคนทำร้ายมาก่อน ซึ่งกลุ่มนี้จะจับตัวมาฉีดวัคซีนยาก สัตว์ทุกตัวมีความคิดมีหัวใจ ถ้าคิดจะ เลี้ยงสัตว์แล้วควรมีความรับผิดชอบ ถ้าไม่อย่าให้มีลูกควรทำหมันให้สัตว์เลี้ยง และขอให้เลี้ยงสัตว์ด้วย ใจรักจริงๆ ไม่ใช่แค่เห็นว่าลูกสุนัขนี้น่ารัก ซื่อมาเลี้ยงโดยไม่ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับสายพันธุ์ นิสัย ลักษณะ ซึ่งความไม่พร้อมเหล่านี้จะนำไปสู่การทิ้งสัตว์เลี้ยงในอนาคตได้**